

# PHÒNG VỆ TÂM LINH – NHỮNG TÁC ĐỘNG TỪ CỖ TRUNG GIỚI VÀ CÁC THỰC THỂ TIÊU CỰC KHÁC

Cuộc đối thoại giữa Yazhi Swaruu, Matias và tôi

## COSMIC AGENCY

Video gốc: [https://www.youtube.com/watch?v=YHiiSfqiexo&feature=emb\\_title](https://www.youtube.com/watch?v=YHiiSfqiexo&feature=emb_title)

Ngày 2 tháng 10, 2021

### Đoạn đối thoại ngắn giữa Robert, Gosia và Yazhi:

Gosia: Yazhi, có người hỏi tôi rằng *dream catcher* và những câu thần chú có hiệu lực không hay chúng chỉ đơn thuần là sự mê tín và vô nghĩa ?

Yazhi: Đó chính là White Witchcraft - Phép thuật của sự chính nghĩa. Vâng, nó có hiệu lực.

Gosia: Không phải đó chỉ là do chính ý tưởng của bạn đang bảo vệ bạn đó sao?

Yazhi: Tất cả ở đây chính là, là một ý tưởng.

Nhưng nó không hề đơn giản như thế, vì nó không chỉ là “sự gọi ý”, tôi đang đề cập đến những thần chú phép thuật mạnh mẽ. Bởi vì những người đó có thể sử dụng những đường tắt thao túng những gì mà bạn xem là sự thật để thay đổi thực tại của bạn về mặt vật lý và khách quan.

Họ tìm kiếm những con đường tắt.

Ví dụ như: có một câu thần chú độc hại để đặt một thứ gì đó trước cửa một ngôi nhà – (đã được chỉnh sửa kiểm duyệt vì tôi không muốn công khai cách thức của ma thuật hắc ám) và nếu nó được thực hiện theo cách này, nó có thể ảnh hưởng đến mọi người trong ngôi nhà đó cho dù họ không hề tin vào điều đó. Và đã có nhiều trường hợp được ghi nhận về vấn đề này. Nhưng đây chính là Black Magic – ma thuật hắc ám, không liên quan gì đến Dream Catcher – vòng bắt giấc mơ.

Ở phía bên kia, bên chiều của người chết, đây không phải là chuyện hư cấu, mà nó cũng mang tính chất vật lý chỉ là ít bản chất vật lý hơn, và quá trình đó ảnh hưởng đến mọi người như thể có một tên trộm thực sự hoặc một tên tội phạm đã xâm nhập vào để làm tổn thương họ.

Gosia: Nhưng nó sẽ hoạt động kiểu gì nếu như người ta không hề tin vào điều đó? Một lần nữa, tôi nghĩ rằng đó là do những ý tưởng.

Yazhi: Bạn thậm chí không cần biết họ đã đặt thứ gì bên ngoài. Nhưng nó là một thứ vật chất. Giống như một tên trộm tấn công bạn, nhưng tên trộm đó đến từ thế giới bên kia, từ phía của người chết, bởi vì vẫn còn vật chất hiện hữu ở đó.

Khi có đủ sức mạnh tinh thần thì vâng, bạn tự vệ được cho bản thân. Nhưng khá ít người có sức mạnh như vậy. Nhưng nếu bạn vững tin chắc chắn rằng bạn tự vệ được cho bản thân, hãy giữ vững điều đó, vì đó chính là cách thức.

Mặc dù vậy, điều này cũng khá giống như việc ăn thủy tinh với ý nghĩ rằng nó sẽ không làm bạn bị

thương.

Vật liệu thủy tinh là một ý tưởng, nó là sự diễn giải của một thế giới vật chất thông qua sự phóng chiếu ý thức của bạn. Nên bạn có thể ăn thủy tinh và không có chuyện gì sẽ xảy ra phải không? Tuy nhiên, bạn sẽ không ăn thủy tinh thật. Ở đây cũng tương tự như vậy.

Bùa chú thực sự là những thứ vật chất có thể ảnh hưởng đến bạn giống như những thứ khác ảnh hưởng đến bạn mà bạn xem là thật như những chất độc và phóng xạ chẳng hạn. Cũng giống như khi ta nói rằng chất độc cyanide là một thứ gì đó siêu hình, rằng nếu tôi không tin vào nó, thì nó sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến tôi. Và đó chính là như vậy.

Nhưng bạn không có sức mạnh tinh thần và ý thức để vô hiệu hóa chất độc cyanide đó.

Gosia: Nhưng làm thế nào mà chúng lại trở nên vật lý?

Yazhi: Không phải là chúng trở thành vật chất, mà chúng đã luôn như vậy. Không hề có bên nào là vật chất và phi vật chất cả.

Bản chất vật lý của những người chết chỉ nhẹ hơn. Bạn không nhìn thấy điều đó bởi vì 5 giác quan của bạn bị khóa bên trong nhận thức về thực tế vật lý được chấp nhận cho Ma Trận, cho các trải nghiệm 3D ở đây. Nhưng có một thế giới của các thực thể được gọi là hạ-trung giới (Lower Astral), là một nơi vật lý và chính vì bản chất vật lý họ có thể ảnh hưởng đến cơ thể của bạn.

Bởi vì chúng đều là vật chất và năng lượng thực thụ, bạn chỉ không thể cảm nhận được chúng như vậy là do những thỏa thuận về mặt nhận thức của riêng bạn.

Những loại phép thuật yếu cho người mới bắt đầu chỉ sử dụng sự phóng chiếu (manifestation), mê tín và đòn bẫy.

Các loại phép thuật mạnh sử dụng những hình thức năng lượng thực thụ nhiều hơn để chống lại nạn nhân của chúng. Chỉ vì mọi người không hiểu cách mà phép thuật hoạt động không có nghĩa là làm cho chúng trở nên kém thực tế hơn.

Matias: Vâng. Và những suy nghĩ tiêu cực có thể đến từ các thực thể khác hoặc những người đang ảnh hưởng đến bạn một cách tiêu cực. Điều này thực sự xảy ra phải không? Vậy thì nên làm thế nào để tự bảo vệ chính bạn trước những tác động tiêu cực đó?

Yazhi: Ok. Vậy thì nền tảng của cuộc đối thoại này sẽ chính là thực tế mà bạn phải hiểu và xem đó là điều hiển nhiên:

Tất cả những sự kiện bất bình thường đều tồn tại ở đó, nó chỉ là “chuyện huyền bí/ bất thường” chỉ vì bạn không thể nhìn thấy và hiểu điều đó bằng đôi mắt của một người đang ở bên trong Ma Trận thực sự kèm theo tất cả mọi quy tắc của nó.

Bạn thường không thể thấy những thứ đó bằng mắt thường nhưng không có nghĩa là những thứ đó không tồn tại. Cho nên, những chuyện huyền bí – Paranormal là thật và từ đây chúng ta nên bắt đầu đi sâu hơn. Tại sao nó lại là thật, chúng ta có thể làm rõ sau đó nếu như bạn muốn tìm hiểu.

Và vâng, nhiều ý nghĩ, đôi khi tất cả mọi ý nghĩ của bạn không phải là của bạn. Mà nó là do tâm trí của bạn trôi theo tần số chi phối của môi trường. Nói cách khác, những ý nghĩ gây ra những cảm xúc không phải là của bạn, chúng thuộc về mọi người xung quanh bạn, nhất là những người thân cận bạn.

Khi bạn nhận ra điều đó và để nó thấm vào trong sự nhận biết của bạn rằng những chuyện siêu nhiên là có thật thì bạn sẽ bắt đầu phát triển các yếu tố tự nhiên để tự bảo vệ chính mình khỏi nó.

Vì vậy, việc nhận ra có điều gì đang diễn ra chính là cách thức đầu tiên để ngăn chặn nó ảnh hưởng đến

bạn. Đây là một trong những lý do tại sao những người sử dụng phép thuật siêu nhiên luôn muốn che giấu tất cả những thứ đó khỏi người khác nói chung, vì điều đó làm cho các nạn nhân trở nên yếu ớt trước ma thuật của họ hơn.

Vì vậy, bất cứ điều gì bạn nhận ra rằng họ đang thực hiện đối với bạn sẽ vô hiệu hóa đáng kể những tác động đó.

Nhưng với một điều kiện, bạn phải đứng trên sức mạnh của chính bạn, hoặc nếu không thì chỉ cần một khả năng đơn giản từ đòn bẫy sẽ có hiệu lực chống lại tác dụng này.

Gosia: Tôi buộc phải chen ngang: nhưng chẳng phải bạn cũng nói rằng sự thiếu hiểu biết của tôi về những gì ở trong nghĩa địa, đã bảo vệ tôi khỏi những tác động tiêu cực ở đó, khi tôi nói rằng tôi đã ngủ tại nghĩa địa với mấy người bạn cách đây 20 năm về trước? Chẳng phải rằng việc không biết và không có niềm tin vào những thứ như thế có thể bảo vệ bạn theo cách nào đó?

Yazhi: Điều đó là một thanh kiếm 2 lưỡi. Nó bảo vệ bạn theo cái cách mà bạn đã mạnh mẽ vững tin rằng việc có mặt ở ngay tại nghĩa trang sẽ không có hại gì đến bạn (hoặc nếu không thì bạn đã không muốn qua đêm tại nghĩa trang). Vì vậy, bạn đã hiện diện ngay trong chính sức mạnh của chính bạn.

Matias: Bạn đã nói rằng: “Bạn sẽ bắt đầu phát triển các yếu tố tự nhiên để bảo vệ bản thân khỏi nó”.

Những yếu tố tự nhiên ấy là gì?

Một số người đề cập đến năng lượng ánh sáng trắng, vũ khí ánh sáng, khả năng phát ra ánh sáng trắng, v..v..

Yazhi: Đó là những công cụ mà bạn có thể sử dụng và chúng khá hữu ích, nhưng trong thực tế thì chúng không có sức mạnh gì cả. Sức mạnh thực sự đến từ chính bạn.

Những công cụ kia chỉ có thể giúp bạn dẫn kênh và tập trung sức mạnh của bạn, chủ yếu là bởi vì hiện tại bạn có một sự nhận thức tồn tại nhị nguyên (*dual existence perception*) của một bản thể tin rằng họ cũng có một cơ thể vật chất là linh hồn. Vì vậy, đối tượng vật chất của bạn dẫn truyền sức mạnh sang khía cạnh vật lý mà bạn nắm giữ từ thế giới tinh thần.

Mặc dù điều này có thể đến từ bất kỳ thứ gì, chẳng hạn như một chiếc bùa hộ mệnh, một số đồ vật có thể cho bạn cảm giác tốt hơn về khả năng tập trung sức mạnh của mình. Ví dụ như đồ vật yêu thích của Athena Swaruu : một thanh gươm Katana đen thuộc thế kỷ 19.

Nhưng trước khi đi sâu vào chủ đề của các vật thể và tinh thể: Việc ở trong quyền lực của bạn có nghĩa là gì hoặc sức mạnh của bạn là cái gì?

Như tôi đã nói hôm trước, mọi sự tưởng tượng đều có thật và vững chắc về khía cạnh tinh thần khi nó xuất phát từ một ý định tập trung rõ ràng. Không có gì gọi là huyền học cả, cũng chẳng có gì huyền bí có thể làm tổn thương bạn nếu bạn không đồng ý, và đừng để nó tổn thương bạn.

Nó luôn sử dụng nỗi sợ hãi như một công cụ cơ bản chính yếu, rồi nó dùng sự hoang mang và thủ đoạn – sự kiểm soát tâm trí. Nhưng việc trở nên không sợ hãi (chứ không phải ngu ngốc) chính là một trong những chiếc chìa khóa chính để trở nên miễn nhiễm đối với những thực thể siêu nhiên.

Bạn nhận năng lượng của bạn từ sự kết nối của bản thân với phiên bản mở rộng hơn của chính bạn (Higher self), từ Nguồn, bởi vì bạn chính là Nguồn.

Nhưng từ quan điểm của một cơ thể thì bạn lại nhận được nó từ bên ngoài cơ thể, đó là lý do vì sao nó chính là một tín hiệu, nhưng đây chỉ là nhận thức bởi vì bạn luôn luôn là Nguồn (Nếu bạn là Nguồn thì bạn là sức mạnh).

Vì vậy, những gì mà một pháp sư thực hiện chủ yếu là thuyết phục một ai đó, một mục tiêu để đóng kết nối của họ khỏi Nguồn và làm họ đi vào tần số suy nghĩ ngày càng thấp hơn. Ma thuật không thể làm bất cứ điều gì để chống lại một người một cách trực tiếp, nó chỉ có thể làm cho mục tiêu ấy nghĩa rằng họ sẽ bị tấn công hoặc đang bị tấn công. Cho nên cách thức mà ma thuật được thực hiện chính là thay đổi hoặc làm cho đối tượng nghĩ ra những ý nghĩ sẽ khiến họ phát bệnh, chẳng hạn như nếu đó là ý định chính.

Cho nên, vâng, một phần những gì các nhà khoa học nói là đúng, đó “đều là” sự gợi ý.

Những suy nghĩ mà ma thuật áp đặt lên nạn nhân được thiết kế để làm hạ tần số của họ xuống để trở nên tương thích với ý đồ xấu xa của pháp sư.

Một điểm cực kỳ quan trọng khác mà tôi phải nhấn mạnh là trí tưởng tượng như việc tập trung tác ý chính là chìa khóa cho sức mạnh chống lại ma thuật và chống lại những thực thể siêu nhiên. Tôi nhấn mạnh điều này bởi vì tôi biết nó có vẻ như không thể nào là thật, trí tưởng tượng không phải là thật nên nó không thể mang bất kỳ sức mạnh nào đối với bất kỳ thứ gì – theo khái niệm.

Nhưng việc đánh giá thấp trí tưởng tượng như vậy đến từ cùng một người, từ cùng một khái niệm Ma Trận đã cho rằng các hiện tượng siêu nhiên không tồn tại. Cho nên khi nhìn nhận vấn đề từ quan điểm đó, những hiểm họa không-tồn-tại chỉ có thể bị phản công bằng những loại vũ khí không-tồn-tại.

Điều này khá cực đoan bởi vì có nhiều cấp độ tinh vi ở đây chẳng hạn như việc sử dụng độc dược (hóa chất) hoặc việc triệu hồi các thực thể ở thể rắn và hiện thực như một cái cây, nhưng nằm ngoài phạm vi nhận thức của con người bình thường, triệu hồi họ để hỗ trợ những ý đồ xấu xa.

Matias: Vậy thì những vũ khí hạng nhẹ, những năng lực,...bạn tưởng tượng ra chúng trong tay bạn, sử dụng chúng...nhưng trong thực tế chúng chỉ giúp bạn nhận ra rằng bạn mới chính là người có quyền lực? Vậy thì không cần phải tưởng tượng ra bất kỳ công cụ nào...bạn chính là công cụ?

Yazhi: Vâng. Cuối cùng thì bạn không cần đến bất kỳ thứ gì cả. Bạn chính là vũ khí. (Mặc dù rất tuyệt khi vung một thanh gươm Katana đen được rèn bởi những nghệ nhân Nhật Bản ngày xưa). Nó mang lại cho bạn một hiệu ứng uy quyền.

Matias: Bạn đã từng nghe qua về chiếc “áo khoác tàng hình” chưa? Nó làm cho bạn trở nên vô hình trong cõi trung giới. Anh trai tôi có lần đã nói rằng người ta thường hét lên trong cõi trung giới mà họ không hề hay biết. Có phải những suy nghĩ trong tâm trí của bạn được nghe thấy trong cõi trung giới?

Yazhi: CÓ. Vì vậy nếu bạn cảm thấy đang bị tấn công, bất kỳ loại tấn công tâm linh nào, bạn cũng có thể hình dung bản thân trở thành một quả cầu ánh sáng, hoặc bạn có thể tưởng tượng bằng ý định rằng bạn đang bước đi với một trường lực xung quanh bạn và điều đó sẽ trở thành một trường lực trong cõi trung giới.

Tôi đã nghe nhiều người dùng kiểu lời khuyên này theo cách thật sự nguy hiểm. Nhưng tôi không hiểu tại sao! Bạn đâu có tham gia chiến tranh chống lại quân lính vũ trang trong cuộc sống 3D chỉ bằng một trường năng lượng tưởng tượng, đừng có ngốc vậy chứ, thay vì thế hãy sử dụng áo Kevlar ! (áo chống đạn) .

Mỗi vật thể là một công cụ. Hãy sử dụng chúng cho đúng mục đích mà chúng được tạo ra.

Nhưng có thể một lúc nào đó mà bạn nhận ra rằng bản chất vật lý không tồn tại đến mức độ mà bạn CÓ THỂ triệu hồi một trường lực làm chệch hướng những viên đạn thực thụ. Nhưng đừng nên mong đợi để làm điều đó vào ngày mai. Nhưng nó vẫn có thể được thực hiện.

Một ví dụ nữa chính là các sự kiện thăm viếng siêu phổ biến vào ban đêm. Những người trong ngành khoa học chính thống thường nói rằng đây chỉ là những hiện tượng dị thường trong giấc ngủ. Sự viếng thăm của các thực thể Succubus và Incubus. Những chuyện này đều xảy ra với tất cả mọi người. Từ quan điểm siêu hình thì các thực thể đó chính là loài ma ca rồng hút năng lượng.

Khi bạn đang ở trong giấc ngủ và ý thức được việc bản thân bị bắt động bởi các thực thể kia, khi bạn nhận ra rằng chúng đang đến gần, khi bạn cảm giác được về mối đe dọa lúc nửa đêm... hãy nghĩ về việc biến mình thành một quả cầu ánh sáng, ánh sáng vàng hoặc bất kỳ màu sắc nào mà bạn yêu thích (Tôi không khuyến khích màu đỏ), bất kỳ loại ánh sáng có màu sắc mang tần số rung động cao nào khác. Hãy tưởng tượng ra căn phòng ngủ của bạn đột nhiên tỏa sáng lên chính bạn, cơ thể của bạn, tỏa sáng như mặt trời. Sáng đến mức mà các tia sáng chiếu xuyên qua cửa sổ phòng ngủ.

Những thực thể succubus và incubus sẽ tháo chạy khỏi bạn, như thể bạn đã rút một khẩu súng ngắn 7.62 li từ trong người ra! Khoảnh khắc mà bạn đối diện với chúng, chúng không thể làm được gì đến bạn cả.

Chính cái ý tưởng mà bạn tự cho rằng bạn là một kẻ không khổ là thứ thực sự làm cho bạn khổ. Cứ mỗi một lần như vậy và ở bất kỳ đâu đặc biệt là trong cõi astral. Cho dù là bên trong những khu rừng vào buổi đêm, khi bạn cảm giác có ai đó đang nhìn mình... hãy biết rằng những yếu tố đó có thể đang dõi theo bạn, bởi vì bạn cảm thấy có điều gì đó, đừng bao giờ chối bỏ bằng cách nào và những gì mà bạn đang cảm thấy. Hãy tin tưởng vào trực giác của bạn. Hãy trò chuyện với chúng, kể cho chúng biết rằng bạn đang cảm giác được chúng ở đó và rằng bạn không hề có ý định làm phiền đến chúng.

Matias: Tôi hiểu. Bạn đã nói rằng : “Nhưng việc trở nên gan dạ (chứ không ngu ngốc) chính là một trong những chìa khóa chính yếu để trở nên miễn nhiễm với các hiện tượng siêu nhiên.”

Vậy khi người ta nói về “tình yêu” thì sao? “Law Of One” cũng nói về “tình yêu”. Như cách mà tình yêu sẽ đẩy lùi những thực thể tiêu cực. Ví dụ như, khi bạn gặp ác mộng với những thực thể đen tối chạy đến bắt lấy bạn – bạn chỉ cần ngừng chạy và đối diện với chúng bằng tình thương và chúng sẽ biến mất sao?

Yazhi: ĐÚNG. Bởi vì TÌNH YÊU chính là một công cụ khác, tần số cao làm cho bạn trở nên không tương thích với bất kỳ loại ma thuật nào. Như tôi đã nói, đối mặt với vấn đề trong cõi trung giới sẽ khiến nó biến mất bởi vì tôi đã nói rằng, đó nghĩa là bạn không hề tỏ ra sợ hãi.

Gosia: Tôi thấy rằng việc hình dung ra ánh sáng thực tế hơn là tự nhiên triệu hồi cảm giác yêu thương ngay tại thời điểm đó. Một thứ gì đó mang tính trực quan có lẽ sẽ dễ dàng hơn là một cảm giác. Nhưng đó là đối với riêng tôi.

Yazhi: Tôi nghĩ rằng chúng đều là những công cụ. Bạn phải thực sự thành thật với bản thân. Bạn không hề yêu thương thực thể Succubus và Incubus hơn những con muỗi. Cho nên thay vào đó hãy sử dụng quả cầu ánh sáng kèm theo sự không sợ hãi.

Nhưng khi đi dạo trong những khu rừng vào ban đêm mà cảm giác thấy bản thân đang bị quan sát một cách kì lạ... thì hãy sử dụng tình yêu thương, bởi vì đối với những yếu tố siêu nhiên đó chúng chỉ đang lo lắng rằng có thể bạn là một sự nguy hiểm đối với chúng. ( Nên nhận thức rằng con người 3D cũng rất đáng sợ, hãy sử dụng một khẩu Glock trong trường hợp đó).

Gosia: Tại sao chúng lại lo lắng về chúng tôi có thể trở nên nguy hiểm đối với chúng trong khi chúng tôi con không thể nhìn thấy chúng.

Yazhi: Bạn có thể đang lên kế hoạch biến nhà và vùng đất của chúng để biến thành một cái bãi đậu xe!

Matias: Ok. Tôi có câu hỏi này.

Trích đoạn từ bạn: “Không có thứ gì là siêu hình, không có thứ gì là siêu nhiên có thể làm bạn đau nếu như bạn không cho phép chúng, và không để cho chúng hại đến bạn”. Điều gì sẽ xảy ra nếu như có ai đó đang thực hiện các thần chú ma thuật voodoo lên bạn? Bạn đã nói rằng: “Nó không thể tác động đến một người theo cách trực tiếp, nó chỉ có thể làm cho đối tượng nghĩ rằng họ sẽ bị tấn công hoặc đang bị tấn công”.

Cho nên, Voodoo không hề có tác dụng thật vậy sao?

Yazhi: Voodoo đặc biệt không thể có tác dụng lên một ai đó khi họ đã biết về nó. Bạn trở nên miễn nhiễm.

Đây là một mức độ. Giờ thì tăng mức độ lên chứ?

Vấn đề thực sự bắt đầu khi người pháp sư kết hợp cả yếu tố siêu hình-siêu nhiên với yếu tố vật lý. Điều này kèm theo sự vận dụng của các loại thuốc bào chế, để bắt đầu với những thứ nằm trong số đó: các chất độc ! Nhưng những loại thuốc khác chính là các món súp hỗn hợp phức tạp hoặc rau củ trộn có nền từ những loại thuốc kích thích thần kinh. Những thứ đó có thể được sử dụng cho vô số việc và mục đích.

Matias: Bạn thấy trong những bộ phim mà...người thầy y phù thủy chọt một cái kim vào con búp bê có kết nối với bạn và hơn nữa là tạo ra sự khỗ sở cho đối tượng.

Yazhi: Lặp lại trích dẫn: thứ đó có sự kết nối với bạn. Chấm hết.

Đó sẽ là sự kết nối nào nếu nó không phải là ý tưởng rằng con búp bê chính là bạn?! Đây lại là những ý tưởng. Con búp bê đó không phải là bạn đâu ! Cho nên không có tác hại nào có thể xảy ra chỉ bằng cách dùng cái kim châm vào nó.

Gosia: Nhưng nếu bạn BIẾT RẰNG thuật voodoo có thể đang được sử dụng để chống lại bạn, vậy thì đặc biệt là khi bạn thực sự tin vào ma thuật voodoo, vâng vâng..... thì bạn có thể lạc vào trong trạng thái sợ hãi, và rồi sau đó nó khiến cho bạn càng trở nên yếu đuối hơn!

Cho nên tôi nghĩ rằng nhận thức được sự việc nhưng sau đó không nên tiếp thêm sức mạnh cho nó, mà vẫn ở trong tâm số dũng cảm của chính bạn để nhận biết rằng không có vấn đề gì có thể xâm hại đến bạn, có đúng không?

Yazhi: Chính xác.

Matias: Vậy thì tại sao thuật voodoo này lại trở nên phổ biến trong nhiều nền văn hóa đến vậy? Nó đã bắt nguồn từ đâu?

Yazhi: Voodoo không chỉ là chọt kim vào búp bê ← ←

Voodoo là một tổng hợp phức tạp của phép thuật , có thể so sánh với những gì mà thuật Druid cổ đại đã thực hiện trong thời xưa, đó là cùng một thứ trí tuệ mà những pháp sư Shaman người châu Mỹ bản địa

cũng sử dụng.

Đó là khả năng kết nối và giao tiếp với khía cạnh linh hồn.

Các shaman, những y sĩ, các Druid (pháp sư thời Celts)...đều trải qua một quá trình mà nó thay đổi họ vĩnh viễn, khi họ không thực sự còn sống và họ cũng không thực sự đã chết, nhưng họ sống bằng một chân trong cõi astral và chân còn lại ở thế giới vật lý. Họ biết cách trò chuyện với các linh hồn để triệu hồi họ, để yêu cầu sự giúp đỡ từ họ.

Và, như trong thực tế mọi thứ đều là mang tính chất astral (trung giới), thì những thực thể đó CÓ THỂ tương tác và gây hại hoặc bảo vệ một ai đó đang sống bên trong cái gọi là trạng thái vật lý. Các loại độc dược là một phần quan trọng ở đây. Vì những người này có thể thâm nhập vào thế giới linh hồn bằng cách sử dụng thuốc để trò chuyện với những thứ ở trong thế giới bên kia, và nhiều thực thể vẫn có tính vật lý như các yêu tinh và người lùn. Bạn không thể nhìn thấy họ nhưng họ có thể tương tác với bạn.

Và nếu như người dược sĩ hoặc shaman có thể thỏa thuận với một trong những sinh vật này, trao cho chúng một thứ gì đó mà chúng muốn, thì sinh vật ấy có thể đi thực hiện điều ác lên đối tượng mục tiêu.

Vì vậy, đây là một trường hợp của một sự việc nào đó không hoàn toàn mang tính chất linh hồn hoặc siêu nhiên, nhưng lại nửa này nửa kia bởi vì như tôi đã nói từ trước, không hề tồn tại ranh giới rõ ràng giữa thế giới vật lý và thế giới astral.

Matias: Vậy thì, chỉ cần bạn đủ nhận thức được những điều này (các nguyên tố, các thực thể astral, ma thuật), giữ tần số rung động cao, trở nên gan dạ, tưởng tượng ra ánh sáng trắng bao bọc quanh bạn và biết rằng bạn có quyền năng đối với mọi thứ...thì chúng sẽ không thể làm tổn thương bạn sao?

Yazhi: Nếu bạn có thể giữ vững được trạng thái tâm lý đó thì nó là quá đủ.

Bạn sẽ trở nên không tương thích với ý đồ của họ và với cả chính họ. Bạn trở nên bất khả xâm phạm một cách bất tiện với họ.

Gosia: Những cách thức bảo vệ nào đối với những thực thể có thể được triệu hồi mà bạn vừa nói đến? Liệu những linh hồn đó có thể ám hại chúng ta sau khi nó đã thực hiện xong? Các phương pháp bảo vệ giống như trên ư? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như chúng ta không biết rằng nó đã được hoàn tất? (vì bạn nói rằng sự nhận thức khi vấn đề đang xảy ra mới có ích).

Yazhi: Ý niệm và sức mạnh của bạn là đủ rồi. Nhưng đó chính là một câu hỏi về việc dùng sức mạnh kháng lại sức mạnh, bởi vì cho dù trong những trường hợp các linh hồn quỷ dữ hoặc người sử dụng sức mạnh sẽ mang lại thêm nhiều công lực hơn chống lại bạn, để tìm ra điểm sơ hở của bạn, nếu như đó là ý định của họ để tóm được bạn. Nói chung, họ chỉ đơn thuần là đi tìm một nạn nhân dễ xử!

Và bạn sống trong một nỗi sợ hãi tần số, hầu hết thời gian bạn không thể nhận biết. Bạn chỉ có thể cho rằng bạn có khả năng là một nạn nhân của một thứ gì đó siêu nhiên, hoặc của một trò ma thuật.

Gosia: Điểm sơ hở của chúng ta là gì? Điều gì khiến cho chúng ta trở nên YẾU ĐUỐI? Những cảm xúc thấp kém? Sự căng thẳng, sự giận dữ, v...v? Hay việc uống rượu bia...

Yazhi: Vâng, ví dụ như tìm ra thứ gì gây kích ứng bạn về mặt cảm xúc. Đây là điểm rất quan trọng, bởi vì nếu như các thực thể quỷ quyệt không thể tóm lấy bạn, họ có thể đi gây phiền hà đến người sếp của bạn, nên điều đó sẽ chống lại bạn dù là bằng bất cứ lý do gì, và làm cho bạn đi vào trong một vòng xoáy tiêu cực mà kết thúc bằng việc bạn trở nên tương đồng với tần số của ý định của những thực thể

đó. Đây là điều mà tôi muốn nói về cách chúng sử dụng sự lừa gạt gian xảo!

Họ có thể đi tìm điểm kích thích cảm xúc của bạn một cách có hệ thống. Theo thứ tự để “bấm nút phản ứng của bạn”. Làm cho tần số của bạn hạ thấp xuống đủ để cuối cùng thì họ tóm được bạn.

Bởi vì, ví dụ như, bạn có thể ở trong một tâm trạng xấu bởi vì người sếp ngốc nghếch của bạn, rằng bạn đi ngủ trong cảm giác tức tối và mệt mỏi và trong trạng thái ấy bạn không thể đi vào trạng thái yêu thương và bạn sẽ chẳng hề quan tâm đến việc tạo ra một quả cầu ánh sáng. Và thế là họ tóm được bạn.

Matias: Thêm vào đó...dù chuyện gì xảy ra đi chẳng nữa, đừng đi vào vòng xoáy rung động thấp, hãy xoay vòng nó và khiến nó trở thành một thứ tích cực. “Niệm những câu thần chú tích cực” ?

Yazhi: Nếu bạn có thể, nhưng ít người có thể làm được! Cũng nên thông tuệ để nhận ra rằng không phải lúc nào chúng ta cũng có thể ở trong một tâm trạng tích cực! Nhưng điều này phải trở thành một phần trong thực tế của bạn, vì vậy ngay cả khi tâm trạng xấu bạn vẫn có thể triệu hồi một quả cầu ánh sáng và đối mặt với những kẻ hút năng lượng một cách bất chấp và họ sẽ bỏ chạy! Cho nên, những kẻ hút năng lượng sẽ nhìn nhận được rằng việc chọc giận bạn là điều không hay đối với họ !

Gosia: Matias nói rằng anh ấy không bao giờ ở trong một tâm trạng tích cực. Luôn luôn sống trong trạng thái trung lập, haha. Liệu việc này có hiệu lực như một cách thức phòng vệ?

Yazhi: Có bao giờ bạn dừng lại để suy nghĩ rằng trạng thái trung lập đó có thể là một điều tích cực trong thực tế? Sẽ chẳng có ích lợi gì khi cứ đi loanh quanh hát nghêu ngao trong cơn mưa, đi lòng vòng xung quanh những cột đèn đường và hôn lên những hòm thư. Vấn đề có thể là khi bạn rơi vào sự trầm cảm, sau đó bạn không còn quan tâm thứ gì nữa, và đó là nơi mà họ hầu như tóm được bạn! Trong trạng thái đó. (Xin lỗi vì ngôn ngữ của tôi).

Gosia: Vâng, đó là lý do vì sao mỗi khi tôi bị ở trong trạng thái trầm cảm quá lâu, tôi cảm thấy mình cần phải tự thoát khỏi đây thật nhanh. Tôi không để cho bản thân mình ở trong đó quá lâu. Cho dù bạn cũng có nói rằng chúng ta nên cảm nhận những gì mà chúng ta cảm nhận được.

Yazhi: Vâng, và khi bạn ở trong trạng thái đó, giận dữ hoặc buồn bã, đừng kì vọng, đừng cố gắng thoát ra khỏi nó! Có thể điều đó chỉ làm tình huống trở nên tồi tệ hơn, hãy để cho trạng thái giận dữ và nỗi buồn chìm vào trong bạn, cảm nhận nó, để nó hủy diệt bạn. Và rồi nó sẽ trôi qua thôi !

Matias: Vậy thì, những thứ tiêu cực có thể ảnh hưởng đến bạn nếu bạn cho phép chúng. Nhận biết rằng bạn có sức mạnh, không để cho chúng tác động lên bạn. Giữ rung động cao, trở nên can đảm và tượng tượng ra ánh sáng trắng bảo vệ bạn mọi lúc mọi nơi? Chúng ta có nên “chuẩn bị chinh tề” mỗi buổi tối và buổi sáng với tấm khiên bảo vệ xung quanh ta để giúp ta “an toàn” ?

Yazhi: Chúng ta có nên chuẩn bị chinh tề?

Không, một điểm quan trọng khác là: bạn không thể tự bảo vệ chính bạn khỏi bất kì thứ gì mà không tạo ra bất gì cái thứ mà bạn đang tự phòng vệ khỏi nó. Đặc biệt liên quan đến những thứ siêu hình và siêu nhiên.

Vì vậy, hãy ở trong sức mạnh của bạn, cảm nhận bản thân bạn an toàn trước tất cả những điều đó nói chung là không mong đợi bất kỳ cuộc tấn công nào. Tự tin rằng bạn có thể xử lý bất kỳ điều gì mà bất kỳ ai có thể ném vào bạn. Một lần nữa, hãy trung lập. Hãy cảm thấy mình là một cỗ xe tăng chiến đấu, không phải lo lắng nhiều.

Matias: Vậy tại sao những sự tấn công vào ban đêm lại xảy ra? Nếu như bạn không biết về chúng?



Yazhi: Chúng được nuôi dưỡng bởi bạn. Chúng như những con muỗi, chúng muốn có nguyên thần của bạn, năng lượng của bạn. Nhưng cho dù nếu bạn không hề nghĩ về chúng dù vì lý do này hay lý do khác thì bạn vẫn trở nên tương thích để chúng tấn công bạn. Hoặc nếu không thì chúng sẽ không tấn công bạn ngay từ đầu.

Tương tự như một vụ tai nạn ô tô, mọi người đã không nghĩ đến việc rơi vào tình huống như vậy, nhưng họ đã làm, họ trở nên tương thích với nhau vì bất kỳ lý do nào. Ý tôi là, mọi thứ đều là tần số. Hãy quản lý tần số của bạn bằng những ý nghĩ của bạn và bạn sẽ quản lý được hiện thực và cuộc sống của bạn. Điều này không phải là những gì bên ngoài bạn hay những gì đang quấy nhiễu và tấn công bạn. Mà nó là những gì bạn đang nghĩ về.

Cùng với mọi thứ, nên nếu bạn ghét những con muỗi, thì bạn sẽ có tâm lý như con muỗi với cùng tần số hoạt động bên trong bạn và bạn phải tiếp xúc với con muỗi nội tâm của mình. Chúng làm phiền bạn bởi vì những ý nghĩa của chúng đối với bạn. Đó là ý nghĩa về nguyên nhân gây ra vấn đề cho bạn.

Gosia: Chúng làm phiền anh ấy vì vết muỗi chích sẽ phát ngứa lên. Không có vấn đề kịch tính nội tâm nào lớn hơn điều đó, haha. Ok, không sao hết, hãy tiếp tục nào.

Yazhi: Bản thân tôi cũng không thích chúng!

Những sinh vật đó được nuôi dưỡng bởi sự dục vọng được tích kết từ nỗi sợ. Tại sao? Bởi vì chúng là những sinh vật thoái hóa, là chính sự sáng tạo hoặc phóng chiếu của một tập thể, một tập thể vô thức hoặc từ vô thức của cá nhân bạn.

Những sinh vật ấy không thể giữ được sự tồn tại của chúng nếu không có ai đó nghĩ về chúng, chúng chính là những Tulpa (thực thể tinh thần) và Egregor (hợp thể siêu nhiên), Chúng là sự phóng chiếu từ nỗi sợ của chính bạn, đó là lý do vì sao chúng chỉ có thể tồn tại khi bạn nuôi dưỡng chúng bằng cùng một thứ đã tạo ra chúng ngay từ đầu.

Việc chúng là Tulpa hoặc Egregor không có nghĩa là chúng thực thụ như một cái cây. Như tôi đã giải thích đâu đó trước đây, mọi thứ đều tồn tại hoặc đã từng tồn tại như là Tulpa / Egregor.

Tôi phải đi rồi nhưng chúng ta có thể tiếp tục nói vào ngày mai.

---

Ngày kế tiếp:

Gosia: Tôi có một câu hỏi cuối dành cho Yazhi. Làm thế nào để tự bảo vệ mình khỏi nỗi sợ hãi hỗn hợp những ý nghĩ tập thể của mọi người khác? Đầu tiên là, làm thế nào để nhận ra những ý niệm đó không phải là của bạn? Và thứ hai là: làm thế nào để hành động để chúng không ảnh hưởng đến chúng ta?

Yazhi: Cơ bản thì bất kỳ ý nghĩ nào mà bạn có thể nhận ra không đến từ phía bạn, ví dụ như một ý niệm đột ngột cần đâm dao người nào đó...khi bạn nhận biết bạn có thể không bao giờ thực hiện việc đó và bạn không hề muốn làm vậy, và kể cả sự nhận biết rằng bạn đã từng có cái suy nghĩ đó làm bạn phiền lòng. Thì nó không phải là của bạn, nó đang đến từ một thứ gì đó ở xung quanh bạn rằng muốn cố gắng để thuyết phục bạn thực hiện một chuyện xấu xa nào đó, bởi vì nó được nuôi dưỡng bởi những sự kiện đó, bởi vì chính cái nỗi sợ và tham vọng chính mà chúng gây ra (một ví dụ khủng khiếp). Và có cả những ý nghĩ ít kịch tính hơn cũng không phải là của bạn.

Chúng ta luôn luôn là một tập thể hoặc ở trong một tập thể, bạn như một cá thể đứng một mình sẽ rất khó để đạt được, vì vậy chúng ta chính là kết quả một cách chứng thực của món súp thập cẩm mà chúng ta đang ở trong đó.

Phải nói rằng, chúng ta đơn thuần phải sở hữu ý định muốn được ở trong tâm trạng của chúng ta cùng với những ý nghĩ riêng. Và để làm được điều đó, bạn cần có một tâm trí bình an, không vướng mắc vào những mớ hỗn độn, sự sợ hãi và những vấn đề của cuộc sống thường nhật. Dĩ nhiên là bạn đối mặt với chúng, nhưng đồng thời cần cảm thấy bất khả xâm phạm và tách biệt khỏi chúng.

Những công cụ để sử dụng có thể gồm một số loại đá và tinh thể có độ rung động cao, những thứ đó rất tốt, hãy đeo chúng trên cổ của bạn hoặc mang chúng trong túi, cẩn thận không được lạm dụng chúng vì chúng sẽ chỉ tạo ra rung động giống như những gì mà bạn đem đến cho chúng, rằng hãy đối xử với chúng bằng tình yêu và sự chăm sóc và đó là những gì mà bạn sẽ nhận lại từ chúng.

Hãy nhận biết những gì không thuộc về bạn. Cách duy nhất là quan sát suy nghĩ của bạn và nhìn xem điều gì không phù hợp với bạn, như trong ví dụ thô thiển về hành vi đâm chém. Cũng nên quan sát nếu như bạn đang ở trong một tâm trạng xấu mà không có bất kỳ lý do gì, thì nó có thể bị rò rỉ từ những người hàng xóm bởi vì bạn có thể ngủ đối đầu với họ giữa những bức tường.

Cho nên, để bảo vệ bản thân, một lần nữa, bạn phải làm mọi cách mà bạn có thể để trở nên mạnh mẽ về mặt tinh thần. Điều đó có nghĩa là thiền định, làm việc với nội tâm và thậm chí là những môn võ thuật nếu bạn có thể và yêu thích. Biết rõ bản thân mình. Thật nhiều thời gian để chiêm nghiệm với những suy nghĩ riêng của bạn.

Gosia: Matias nói rằng đôi khi anh ấy có những “gợn sóng”, thay đổi tâm trạng đột ngột, khi anh ấy trở nên xa cách khỏi tôi, tránh xa tất cả, và điều đó xảy ra mà anh ấy không biết tại sao. Giống như một tâm trạng xấu mà không có lý do. Liệu có thể là do các THỰC THỂ mà anh ấy ở xung quanh tại nơi làm việc bám dính và đeo đuổi theo anh ấy? Matias làm việc trong một trung tâm bệnh nhân tâm thần.

Yazhi: Xin lỗi khi phải nói, ĐÚNG. Và tôi không hề tin vào những căn bệnh tâm thần như thế. Tôi tin vào sự ảnh hưởng của các thực thể.

Gosia: Vậy làm thế nào để loại bỏ những kẻ hút năng lượng đó? Cũng là những phương pháp giống như trước?

Yazhi: Vâng, hãy biết rằng họ vẫn luôn ở đó. Cũng nên thanh tẩy. Và sử dụng các bùa hộ thân được sạc năng lượng cho việc phòng vệ.

Matias: Liệu những thực thể đó có thể đi theo bạn từ nơi làm việc về đến nhà không? Làm sao để phòng tránh được chuyện này?

Yazhi: Các phương pháp tẩy rửa có rất nhiều. Ví dụ như, gió và không khí ở tốc độ cao là một công cụ thanh tẩy xuất sắc. Cũng như nước khi đi tắm ngâm mình. Và âm nhạc, các loại âm nhạc rung động cao như nhạc cổ điển hoặc bất kỳ thứ gì làm tâm trạng phấn chấn, kể cả các giai điệu sóng âm binaural và chỉ số 432 Mhz (Megahertz)

Gosia: Gió và khí ở tốc độ cao? Đó là gì vậy? Thò đầu bạn ra khỏi cửa sổ xe hơi sao?

Yazhi: Xe đạp hoặc xe máy thì tốt hơn. Và thậm chí còn có người nói rằng bạn sẽ không bao giờ trông

thấy một chiếc xe máy đậu bên ngoài văn phòng tâm lý học trừ khi nó là của một chuyên gia tâm lý.

Gosia: Vâng, tôi yêu cái cảm giác thuộc về tốc độ và gió thổi trên mặt. Tôi có cảm giác tương tự khi đang ở trên tàu lượn.

Matias: Tôi đã luôn cố tự nhủ với bản thân từ giờ mỗi khi đi làm, rằng tôi chính là, tôi sở hữu sức mạnh và tôi sẽ không để cho bất cứ thực thể hoặc người nào, kèm theo năng lượng của họ, ảnh hưởng đến tôi theo một hình thức tiêu cực.

Ok. Vậy thì, cơ bản là, tất cả những vấn đề bên trên đều có thể được giải quyết chỉ với một và cùng một cách thức? Đó là trở nên can đảm, có tần số cao, nhận biết được rằng chúng tồn tại, hiểu rõ bản thân nên bạn có thể hiểu rõ khi nào bạn đang bị ảnh hưởng bởi tác nhân ngoại cảnh, dùng những tinh thể, đốt lá ngải đắng (sage), âm nhạc, v.v. Tất cả các biện pháp phòng thủ được đề cập ở trên sẽ áp dụng cho tất cả mọi trường hợp đã thảo luận ở đây?

Yazhi: Đúng thế, chí ít là lúc này.

Matias: Bạn có đề cập đến các tinh thể đá dùng cho việc chống lại những tác động tiêu cực. Những loại đá nào thì tốt? Và với khái niệm này, đây chẳng phải cùng một điều tương tự như với các loại vũ khí năng lượng?, v.v.? Chúng không sở hữu sức mạnh, mà là tôi, tôi trao sức mạnh cho chúng. Nên những tinh thể đá cũng không có sức mạnh của riêng chúng sao?

Yazhi: Hơi tương đồng theo một khía cạnh nào đó, nhưng các tinh thể được vô số người xem chúng như những nguyên tố, đó là: các sinh vật. Cho nên, nó không phải là một hòn đá chết lặng. Nó là một vật nuôi! Một vật nuôi 1D.

Matias: Nhưng mà, nếu như tôi tin rằng đá Shungite sẽ bảo vệ tôi khỏi sóng WIFI và EMR, v...v.. thì nó sẽ bảo vệ tôi, bởi vì TÔI TRAO sức mạnh đó cho nó, tương tự như thế...tôi bảo vệ chính tôi.

Yazhi: Về những tính chất đặc thù đó, cũng như tôi không thể biết chính xác cách mà chúng hoạt động, vâng tôi nghĩ là chính bạn đang thực thi việc tự vệ một lần nữa. Nhưng tôi sẽ để mở câu trả lời cho lúc này.

Gosia: Nhưng còn câu hỏi về gió và tốc độ. Nhưng tại sao các thực thể lại không thể bám theo bạn? Họ sợ hãi điều gì? Tốc độ ư? Nhưng mà họ nằm ngoài không gian vũ trụ như chúng ta nhận thức.

Yazhi: Hãy nhớ rằng họ là bán-vật chất nên có thể ảnh hưởng đến bạn. Vì vậy, họ là một..."linh hồn". Không khí có thể ảnh hưởng đến họ. Và...tôi nghĩ tâm trạng của người lái xe cũng khiến cho anh ta/ cô ta trở nên không tương thích với họ.

Matias: Ok, và nói về các tinh thể đá. Vậy tóm lại thì, việc đeo những tinh thể, v.v.. chúng không có tác dụng nhiều. Ý định của chính bạn sẽ thực thi việc chữa lành.

Yazhi: Vâng, nhưng tôi cũng nhìn nhận các tinh thể đá như những thấu kính giúp hội tụ hoặc làm tăng năng lượng của bạn lên.

Gosia: Tinh thể đá có trí thông minh của riêng chúng và nó có thể phối hợp bản thân nó với khả năng của bạn. Đúng không?

Yazhi: Trong trường hợp của tinh thể thì đúng vậy, chúng sở hữu trí tuệ riêng.

Matias: Cảm ơn Yaz. Trước đó bạn đã nói rằng: “Vây những hiện tượng siêu nhiên là có thật và từ đây chúng ta nên bắt đầu. Còn tại sao nó lại có thật thì chúng ta sẽ giải thích về nó sau nếu bạn muốn. Tại sao chính là một câu hỏi. Chúng ta đã đề cập đến điều này chưa?”

Yazhi: Tôi nghĩ là chưa. Như tôi đã nói trước đây tất cả mọi thực tại đều liên quan đến một thứ gì đó hoặc đến một sự sắp đặt của các thỏa thuận trong nhận thức, của những gì là thực và những gì không thực. Cơ thể con người được thiết kế để giữ cho con người ở bên trong một phạm vi nhận thức có thể, đó chính là phạm vi của thính giác và một phạm vi của thị giác như bên trong một tia sáng trắng. Vì vậy nếu bạn không thể nhìn thấy thứ gì đó và bạn không thể nghe được nó, thì không có nghĩa là nó không có ở đó. Ví dụ như sóng vô tuyến chẳng hạn. Vì vậy, còn nhiều điều hơn nữa tồn tại trong thực tế hơn những gì mà xã hội có thể bắt gặp hoặc chấp nhận.

Nhưng mà, như một sự thật hiển nhiên: Sự thật về những điều huyền bí bị kiểm duyệt gắt gao và che giấu trên Trái Đất, nhưng ngay cả với sự kiểm duyệt nhiều như vậy thì vẫn có nhiều thông tin bị rò rỉ ra ngoài. Và ngoài kia, có vô số bằng chứng không thể giải thích được. Và bằng chứng chỉ ra rằng những điều huyền bí ở khắp nơi và thông tin được che giấu một cách có hệ thống. Tất cả những gì bạn cần làm là nghiên cứu trực tuyến một cách nghiêm túc một chút, và bạn sẽ bị chìm ngập bởi đủ các thể loại bằng chứng ( cũng loại trừ những hình ảnh đã bị chỉnh sửa sai sự thật ở khắp nơi).

Chúng ta đang nói về những thứ nằm trong khoảng giữa thế giới vật chất và trung giới. Ví dụ như những thực thể có thể bị thổi bay bằng một chiếc xe máy. Đó là tính vật chất đủ để bị cuốn đi bởi một luồng khí mạnh.

Những “que tăm” như cách mà chúng được gọi tên không thể được trông thấy bằng mắt thường. Chỉ khi chụp ảnh bằng camera tốc độ cao với thấu kính hồng ngoại. Chúng không mang tính chất vật lý như vậy. Chúng nằm trong phạm vi của sự siêu nhiên. Chúng không là gì khác hơn là những con côn trùng trong cõi trung giới, mang một nửa tính chất vật lý (vật lý như cách mà con người hiểu về vật chất). Chỉ là một ví dụ khác.

Ý tôi là chúng ở đó, chúng tuân theo quy tắc riêng không trùng với những quy tắc do con người tạo ra. Nhưng chúng có mặt ở đó.

Matias: Vây thì, nếu một người từ 5D bước trực tiếp xuống Trái Đất, anh ấy/ cô ấy có thể nhìn thấy những con bọ trung giới trong 4D không?

Yazhi: Đôi khi có người thấy và có người thì không thấy. Đó không phải là một thang đo chính xác khi nói 5D hơn 4D và 3D. Nhưng các Step-down (những người bước xuống trực tiếp) có đủ nhận thức và hiểu biết để nhìn nhận mọi thứ theo một cách thức khác, nên họ có thể nhìn thấy mọi thứ một cách bình thường.

Gosia: Điều này liên quan đến điều mà tôi đã nói với Athena vào hôm nọ, vì khi cô ấy nói rằng cô ấy không thể nhìn thấy các yếu tố đó. Cô ấy bảo rằng đó không chỉ là vấn đề về việc bạn có tần số cao hay không...vì vậy bạn tự động nhìn thấy chúng. Cô ấy nói rằng các thực thể tồn tại song song. Như trong một thế giới liền kề. Vì vậy mà không phải lúc nào chúng cũng có thể được nhìn thấy. Bạn sẽ mô tả thế giới bên đó như thế nào?

Yazhi: Vâng, thật khó để diễn tả, vì nó là một loại cảm giác. Cũng như nếu bạn có thể đi lên và đi

xuống một dãy hành lang mà sau lưng bạn là tần số thấp và trước mặt là tần số cao hơn. Và mặc dù bạn đi lên và đi xuống dãy hành lang đó, bạn không thấy gì cả. Bạn cần bước sang một bên để mở ra một cánh cửa khác. Tôi lại nhìn thấy điều này khi đang thiền định.

Bạn đi từ trạng thái tỉnh thức nhưng nhắm mắt ngủ. Nhưng bạn cần phải làm một điều gì đó khác, thật khó để giải thích, nhưng cảm giác giống như một hướng khác để đi vào trong trạng thái du hành vũ trụ (và dịch chuyển tức thời). Tôi nhìn nhận điều này giống với Chiều kích hơn. Không phải là Mật độ, nhưng là Chiều kích.

Lấy tôi làm ví dụ. Tôi có thể nhớ được nhiều ký ức quá khứ ngay cả khi chúng mâu thuẫn với nhau. Như khi tôi đã đến Viera vào ngày Chủ Nhật. Và khi đã không đi đến Viera trong ngày Chủ nhật. Cả 2 trường hợp đều nằm trong trí nhớ của tôi. Cả hai đều hợp lệ và cả hai với những ký ức chi tiết liên quan đến việc đã đi hoặc không đi. Cả hai phiên bản đều hợp lý và cả hai đều hình thành nên tôi và những gì tôi nhớ.

Và không chỉ hai mà là rất nhiều. Điều này giống như việc sở hữu các sự kiện ký ức của cùng một thời điểm, cùng một ngày được xếp chồng lên nhau.

Vì vậy, nó cũng tương tự ở đây với những điều huyền bí. Cũng như trong trường hợp của những bóng ma là tồn tại ở đó...và không. Bạn quyết định rằng nó không có ở đó bởi vì sự nuôi dạy của bạn đã nói như vậy, nên nó không có. Hoặc bạn biết rằng nó là thật và bạn không cần thêm bằng chứng rằng nó tồn tại ngoài mục đích làm cho bạn dựng tóc gáy! Làm cho bạn nổi da gà mà không thể giải thích! Bạn tự quyết định lấy.

Những gì bạn được cho biết bằng sự lý luận logic, hoặc những gì mà bạn cảm nhận được bằng trực giác. Và phi thuyền vũ trụ phát hiện ra yêu tinh ở bên ngoài. Đó đều là thực tế hiển nhiên đối với tôi. Trọng lực dịch chuyển nghĩa là khối lượng.

Nhưng Athena không thể nhìn thấy chúng. Trừ khi phi thuyền gia tốc hình ảnh cho cô ấy bằng cách sử dụng cảm biến trọng lực. Những cách thức tương tự được sử dụng để đo lường thời điểm các thay đổi trọng lực để điều chỉnh động cơ phản trọng lực của tàu. Về cơ bản là giao thoa kế.

Matias: Cảm ơn Yazhi. Bạn phải rời đi trong 5 phút nữa cho nên tôi chỉ có một câu hỏi cuối. Trước đó bạn từng đề cập đến vòng đeo tay bằng sắt để phòng vệ. Liệu bạn có thể làm rõ chính xác thì loại sắt nào mà tôi nên tìm? Là loại 316L hay là cái khác? Có một số loại sắt khác nhau ở ngoài kia. Cảm ơn.

Yazhi: Mặc dù tại thời điểm này đủ khó để có được một lá bùa làm bằng sắt, tôi sẽ nói rằng bất kỳ loại sắt nào cũng hoạt động miễn sao đó là sắt nguyên chất và không phải là hợp kim giá rẻ, tôi có thể thêm vào 2 loại sắt tốt nhất là:

- 1) sắt Graphite
- 2) Gang xám

Được nói đến bởi cách thức miêu tả khác:

- A) Hematite Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>
- B) Magnetite Fe<sub>2</sub>O<sub>4</sub>

Nhóm B Magnetite là thứ với hàm lượng quặng sắt cao nhất tại trạng thái tinh khiết ở 72,4% và nhóm

A đứng thứ 2 ở 70,0%.

Một loại bùa khác cũng tốt chính là hãy tìm một viên tinh thể đá magnetite và mang theo bên người, chúng được bán ở các cửa hàng siêu hình bên cạnh những viên tinh thể thạch anh.

Và bạn cũng có thể thử (nếu bạn có thể hoặc được cho phép) chữa trị các bệnh nhân với sắt, trong giới hạn của chúng, đặc biệt là những người bị chứng schizophrenia và bất kì dấu hiệu nào ám chỉ đến việc bị thực thể kiểm soát.

Một hình thức khác chính là đặt các tấm khiên sắt, hoặc những mảnh sắt vụn, bất kì loại sắt nào, một cái móng ngựa cũng được, nhưng đá magnetite là thứ tốt nhất, đặt ở 4 góc nhà của bạn hoặc ít nhất là 4 góc phòng của bạn, ngay tại khu vực mà bạn ngủ.

Nó giúp ổn định DNA bởi vì nó giữ cho tần số gốc được giữ nguyên. Cho nên nó bảo tồn bộ nhớ. Đây là vì từ trường đặc biệt mà nó tạo ra và nắm giữ.

Hãy ủy thác sức mạnh của bạn để trở thành phiên bản tốt hơn của chính bạn. Không cần phải cảm thấy nó ở đâu khác bởi vì nó là chính bạn đó! Hãy cảm nhận sức mạnh ngay tại nơi làm việc, hoặc bất kì nơi nào mà bạn đi. Bạn có thể băng qua địa ngục mà không hề bị vấy bẩn!